



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

เรื่อง การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ ๑. เน้นการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคคลและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และถูกต้อง นั้น

เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า และหน่วยงานในสังกัด ได้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการหน่วยบริการไป

การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้น การนำส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น Private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิหรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาล และเป็นการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย

๒. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗

๓. ให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้าและหน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังกำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากทราบ ทุก ๖ เดือน

๔. หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และ ประกาศ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการกระทำ ผิดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้บังคับบัญชารายงานตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำผิด แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นายสมพร จ่านาค)
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า